

CHÚA NHẬT XXIII – A

LỖI TỄ BỚTA HE GĂM RƠGƠI LỖI Ồ MI IN

Hãy làm điều chúng ta còn có thể làm được cho anh em

Bol he kis bal tam rài kis do, dùl thoa lớm tam tìp bờp, tởnở gen nướh thít, cau do gùng do cau ne gùng ne.

Chúng ta cùng sống ở đời này, chỉ một thời gặp gỡ nhau thôi, sau đó thì biến mất, người này đường này kẻ khác đường khác.

Bulăh behở, bớta wờl-kờn jrô-ndờp ngăn tam nùs bol he krung ở rợgơi soăt ngệt, hỡ lăh bớta kis sùm, tam bớta kis hỡ ở gễh bớta tam nướh tai, mớya ồm bal sùm tam bớta gớboh-gớbài ở dũt-lôi.

Dù vậy, cái khát vọng thật sâu thẳm trong lòng chúng ta không bao giờ khô cạn, đó là khát vọng sự sống muôn đời, trong sự sống ấy không còn chia ly nhau, nhưng sẽ cùng sống với nhau trong hạnh phúc muôn đời.

Tiah lơi làng gễh bớta hỡ ?

Nơi nào để có sự ấy ?

Mìng gễh tam lợgar Yàng lớm.

Chỉ có trong nước Thiên-Chúa mà thôi.

Behở tàng he di tam lăm gờp, kờn đờs lăh tam bớtê-bớto, tam rạc kớryăn, tài bớh dùl bớta lớm lỡh kòn-bonus in rờh, hỡ lăh bớta tìs bìn kòn bonus dề.

Do vậy chúng ta cần phải dẫn dắt nhau, nghĩa là dạy bảo, răn bảo nhau, bởi vì chỉ có một điều làm cho con người hư mất, đó là tội lỗi của con người.

Mbe Srăgoh bớto he gờrềng bớh jónau hớđăng do ?

Kinh thánh dạy chúng ta như thế nào về điều trên đây ?

Bớto he lỡh-làng ngăn, hỡ lăh pal tam bớtê-bớto mớ tam rạc-kớryăn, cau lơi plềh mớ broă do gen krung ở rợgơi plềh mớ bớta cấh-rớña Yàng dề gờrềng bớh ală huềng-soàn he nễh tìp bờp bớh tam rài kis dônia do.

Dạy chúng ta rất rõ, đó là phải dạy dỗ và răn bảo nhau, ai trốn tránh nghĩa vụ này thì cũng không tránh được sự phán xét của Thiên-Chúa về số phận các linh hồn mà mình có liên hệ trong cuộc sống trần thế này.

Cau ala-bớ Yàng Ezekiel đờs lỡh dilăh gờ dùl nă cau ồm tam tìs mớ he ở tam bớtê-bớto rạc kớryăn, mớ tởnở gen cau hỡ chớh rờh, gen Yàng rợp lùp he. Ai dilăh he nễh bớtê-bớto mớ ở tầm gen he ở gớkoă.

Ngôn sứ Ezekiel nói rõ nếu thấy một kẻ sống trong tội mà chúng ta không răn bảo, và sau đó người ấy hư mất, thì Thiên-Chúa sẽ hỏi chúng ta, còn nếu chúng ta đã răn dạy mà không hiệu quả thì chúng ta vô can.

Cau niamgoh Paulus đờs lỡh mớ he lah he tam kòl dồs ndrìng gờp, hỡ lah kòl dồs bớta gớboh bal, ở gít gớboh mớ gờp gen he ở tởl tam gùng bớto Yàng dề.

Thánh Phaolô nói rõ với chúng ta rằng chúng ta mắc nợ nhau, đó là mắc nợ về sự yêu thương nhau, không thương yêu thì chúng ta không chu toàn luật Chúa dạy.

Mớya tam bớtê-bớto gen pal chàl-rợgơi be Kớnrăn Jesu bớto bol he.

Tìs-bìn gen cau lơi lăh ở gễh mớ gễh sùm, mớya đờs tus đờ bớta rạc-kớryăn gen ở ầun.

*Nhưng răn dạy nhau thì phải khéo léo như Chúa Giêsu dạy chúng ta.
Tội thì ai mà không có và có luôn, nhưng nói tới sự khuyên bảo thì không đơn giản.*

Kơnrãñ bôto he ràc koryăn cau jăt gùng tìs jăt cớndoà lờh làng :

Chúa dạy chúng ta khuyên bảo kẻ có tội từng bước rất rõ :

Ndởp-ndớ, is-ồn, dùl nă mớ dùl nă.

Kín đáo, riêng tư, một người với một người.

Dilăh ờ tàmm gen di jà bàr pe nă bal mớ he.

Nếu không hiệu quả thì nên mời thêm một số người với ta.

Dilăh krung ờ rợgơi gen di yăl mớ mpôl-pớrjum.

Nếu cũng không thể thì báo cho Hội thánh biết.

Dứt-ndớl krung ờ tàmm sớl gen sền be cau bớđih mớ cau dar-dia.

Cuối cùng cũng không hiệu quả thì coi kẻ ấy như người ngoại và kẻ thu thuế.

Gùng dà Kơnrãñ dề gen dờng rớnàng.

Đường lối của Chúa vô cùng đại lượng.

Hờ lăh ală jớnau sớr tồm.

Đó là nguyên tắc chung.

Bớh jớnau sớr tồm do he rợgơi wă bedo :

Từ nguyên tắc đó chúng ta có thể hiểu rằng :

Pal gễh nùs sớndàc dớ cau tìs.

Cần có lòng thương xót kẻ tội lỗi.

Pal chàì-rợgơi ràc koryăn mớ bớtê bớto.

Cần khôn khéo khuyên bảo dạy dỗ.

Pal kớ nùs mớ gít kớp-gớn.

Cần kiên nhẫn chờ đợi.

Dứt-ndớl gen pal rắc dăn mớ Kơnrãñ làng cau jăt gùng tìs gít màl mớ rê wớl, lài mớ tũ gớđùh jrô ir tam gùng tìs mớ ờ rợgơi lờh chi lời tai.

Cuối cùng cần cầu nguyện với Chúa để cho kẻ tội lỗi biết sám hối quay về, trước khi rơi quá sâu trong tội lỗi và không còn làm được gì nữa.

He di sền ală bớta gớlìk gớg nắn tam broă do, gễh cau gen đớg gắm iắt mớ rê wớl, mớya krung gễh cau nềh kră-krăñ tam gùng tìs, dilăh ờ bớh tê Yàng sớkớ gen ờ gớg cau lời rợgơi bớtê-bớto tai.

Chúng ta hãy thực tế trong nghĩa vụ này, có người thì nói còn nghe và trở lại, nhưng cũng có người đã chai lỳ trong tội lỗi, nếu không có tay Chúa can thiệp thì không ai còn khuyên bảo được nữa.

Kơnrãñ bớto he chi lời he rợgơi lờh gen lờh tề tam rài kis do, ai chi lời ờ rợgơi gen lời broă hớ tam gớnắp-gớnoar mớ nùs sớndàc Yàng dề, mớ Yàng sùmm gễh gùng làng tớngklàs cau bớh tìs mớ chớr rài rài.

Chúa dạy ta cái gì làm được thì hãy làm trong cuộc sống này, còn cái gì không thể thì hãy để việc đó cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa, và Chúa thì luôn có cách để giải thoát con người khỏi tội và chết đời đời.

Cau jăt gùng tìs gen bulăh nêh rung jrô tam tìs, mớya krung găm kờn gễh tởngklàs mớ gễh kis, behở tàng ở di gởplỡ nùs mớ lời khắt, pal jòi gùng làng sớkở tam tũ găm thàn tam rài kis do, ết ngăn lăh mớ jónau rắc đăn jớh nùs.

Kẻ sống trong tội thì dù đã rơi xuống vực tội, nhưng vẫn muốn được cứu và được sống, do vậy không nên tuyệt vọng và bỏ mặc, phải tìm cách để cứu vãn khi còn kịp trong cuộc sống hiện tại, ít là lời cầu nguyện tha thiết.

Dăn Kớnrăn ai he in gít sớđac ală huềng soàn, mớ gít ai rài kis, bớ đớ mớ jónau rắc đăn làng tởngklàs rà cau bớh bớta sớrbớng rớh gớlik gớs bớh tìs-bìr tam rài kis.

Xin Chúa cho chúng ta biết thương xót các linh hồn, và biết lấy gương sáng, lời nói và lời cầu nguyện để cứu nhiều người khỏi sự nguy hiểm do tội trong cuộc sống này.